



ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๑๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) จำนวนหลายโครงการ ซึ่งบางโครงการใช้ชื่อโครงการที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน เช่น โครงการห้องศูนย์อัจฉริยภาพ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โครงการห้องเรียน ICT โครงการห้องเรียน ECC School at home เป็นต้น รวมทั้งมีการใช้ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ที่หลากหลาย เช่น จอภาพระบบสัมผัส กระดาน Interactive board กระดาน Active board กระดานมีลติมีเดีย เป็นต้น

เพื่อให้การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัด ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้ใช้คำว่า “ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic classroom หรือ E-classroom)”

๒. ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้ใช้คำว่า “กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic board หรือ E-board)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)